

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.81 แนวโน้มผันผวน ติดตามการแถลงนโยบายรัฐบาล-ตัวเลขศก. สหรัฐ-ประชุม ECB

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 ก.ย. 2567)--นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ที่ระดับ 33.81 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าลงจากปิดวันก่อนที่ระดับ 33.69 บาท/ดอลลาร์

ช่วงคืนที่ผ่านมา เงินบาทพลิกกลับมาอ่อนค่าลง ตามการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์ และการปรับขึ้นของบอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐฯ ซึ่งกดดันให้ราคาทองคำลดลงราว -20 ดอลลาร์/ออนซ์ หลังตลาดปรับลดความคาดหวังการเร่งลดดอกเบี้ย -50bps ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการประชุมที่เหลือของปีนี้ลงบ้าง จากรายงานอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) เดือนส.ค. ที่ไม่ได้ชะลอลงตามคาด

วันนี้ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) เราประเมินว่า ECB จะปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย -25bps สู่ระดับ 3.50% และมีโอกาสส่งสัญญาณพร้อมเดินหน้าลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังรอประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อสหรัฐฯ โดยเฉพาะในส่วนของอัตราเงินเฟ้อ PCE ที่เฟดใช้ประเมินภาพแนวโน้มเงินเฟ้อเป็นหลัก ผ่านรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต PPI เดือนส.ค. พร้อมรอจับตารายงานยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Jobless Claims) เพื่อติดตามสภาวะตลาดแรงงานสหรัฐฯ

ส่วนปัจจัยในประเทศ เรื่องการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาวันนี้ อาจมีผลต่อเงินบาทบ้าง แต่ไม่มากเท่าปัจจัยต่างประเทศ เช่น ทิศทางดอกเบี้ยเฟด

"เงินบาทยังมีโอกาสเคลื่อนไหวผันผวนไปตามการเปลี่ยนแปลงไปมาของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางค่าเงินบาท อย่าง มุมมองของผู้เล่นในตลาดต่อแนวโน้มดอกเบี้ยเฟด หรือ การปรับสถานะถือครองเงินดอลลาร์" นายพูน ระบุ

นายพูน คาดกรอบเงินบาทวันนี้ จะอยู่ที่ระดับ 33.50-34.00 บาท/ดอลลาร์

* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยน อยู่ที่ระดับ 142.39 เยน/ดอลลาร์ จากเยนวานที่ระดับ 141.48/49 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.1009 ดอลลาร์/ยูโร จากเยนวานที่ระดับ 1.1046/1047 ดอลลาร์/ยูโร

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท. อยู่ที่ระดับ 33.611 บาท/ดอลลาร์
- รัฐบาลของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีกำหนดแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ในระหว่างวันที่ 12-13 ก.ย.นี้ โดยมี 10 นโยบายเร่งด่วน เดินหน้าผลักดันโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ให้ความสำคัญกลุ่มเปราะบางลำดับแรก การพักหนี้ SME เร่งออกมาตรการลดราคาพลังงานเจรจาพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา ดันเศรษฐกิจใต้ดินไว้บนดิน ส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ "Entertainment Complex" กำหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสาร รองรับนโยบายค่าโดยสารราคาเดียวตลอดสาย สร้างโอกาสอย่างเท่าเทียม ทำให้คนไทย "มีกิน มีใช้ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี"
- "นายกฯ อึ้งค์" วางคิวิสัยการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รัฐสภา ก่อนเข้าแถลงนโยบายรัฐบาลวันแรก 12 ก.ย. เหมินเสียงครหาอยู่ไม่ถึงปี "วันนอร์" มั่นใจทุกอย่างราบรื่น "ภูมิธรรม" ดักคอเวทีแถลงนโยบายไม่ใช่ชกฟอก เชื้อฝ้ายค้านรู้หน้าที่ "ปนง." ขน 36 สส.ถล่มอภิปรายนโยบาย เปิดฉิม "1 ปีที่สูญเปล่า 3 ปีเจ้าหรือเจิง" เน้นปมการเมือง-เศรษฐกิจ
- "เพทโก้" คงแผน "สมาคมบลจ." เตรียมชงกระทรวงคลัง "ต่ออายุ" กองทุน "เอสเอสเอฟ" (SSF) คาดชัดเจนภายใน ต.ค. นี้ หวังเร่งขยายฐาน "คนรุ่นใหม่" สร้างเงินออมระยะยาวรับ ภัยเกษียณ "กอบศักดิ์" ย้ำหากปล่อย หมดอายุเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย ชี้نگลทุนต้องมีช่องทางออมเงินเพิ่มเติม "สมาคมบลจ." ชี้คนรุ่นกำลังสร้างตัวสนใจลงทุน แต่ระยะเวลา ถือครอง 10 ปีขึ้นไป หวังปรับลดไม่น้อยกว่า 7 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี
- กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ดัชนี CPI ปรับตัวขึ้น 0.2% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบรายเดือน สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ แต่ดัชนี CPI พื้นฐาน (Core CPI) ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหาร และพลังงาน เพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2%
- ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก ในวันพุธ (11 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเพียง 0.25% ในการประชุมสัปดาห์หน้า หลังตัวเลขเงินเฟ้อออกมาสูงเกินคาด
- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพุธ (11 ก.ย.) หลังสหรัฐฯ เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่สูงเกินคาด ซึ่งทำให้นักลงทุนลดความคาดหวังที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมสัปดาห์หน้า

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.25% ในสัปดาห์หน้า หลังการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ต่ำกว่าคาดเมื่อวานนี้ (11 ก.ย.) ซึ่งทำให้เฟดไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากถึง 0.50%

- นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ในวันนี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางเงินเฟ้อและตลาดแรงงานของสหรัฐฯ

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้